



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานผู้ป่วยรายสัปดาห์

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์ แนวหน้า จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก innnews)

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (รายสัปดาห์) 969 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน ขณะที่มียุติเสียชีวิตรายใหม่ (รายสัปดาห์) 65 คน เฉลี่ยวันละ 9 คน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 322 คน และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 203 คน.

2. ค่าดูแลผู้ป่วยโควิด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ)

- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีองค์กรภาคประชาสังคมระบุไม่กล้าสำรองเงินค่าใช้จ่ายการให้บริการป้องกันเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เนื่องจากก่อนหน้านี้รับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ใช่คนไทยกว่า 2 พันคน สปสช.ยังไม่จ่ายเงินให้ ว่า ขอย้ำว่าเรื่อง บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันเชื้อเอชไอวี สามารถทำได้เหมือนเดิม โดยให้บันทึกข้อมูลไว้ก่อนแล้วมาเคลียร์กับ สปสช. บางหน่วยบริการอาจรู้สึกไม่มั่นใจก็ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการขอให้แจ้ง สปสช.เพื่อประสานจัดระบบบริการไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยโทร. 1330 กด 16 เบอร์พิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 24 ชั่วโมง กรณีที่ระบุไม่กล้าสำรองจ่ายก่อน เพราะกลัว สปสช.เหนียวหนี้ ไม่ยอมจ่ายเงินค่าดูแลผู้ป่วยโควิดนั้น ขอชี้แจงว่า เราไม่เคยเหนียวหนี้ ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินคืนให้สถานบริการและองค์กรที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยไปแล้วกว่าแสนล้านบาท ส่วนที่ยังไม่จ่ายอีกหมื่นล้านบาทนั้น เป็นกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการให้บริการจริง โดยขณะนี้ตนได้ทำหนังสือถึง รมว.สร.เพื่อลงนามและนำเสนอ ครม.พิจารณาขยายเวลาจ่ายเงินค่าดูแลผู้ป่วยโควิดให้กับหน่วยงานต่างๆจนถึงเดือน มี.ค.2566

3. วัคซีนโควิด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ thebangkoksight)

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้า กับหมอเฉลิมชัย" ว่า หลังจากที่เราได้มีวัคซีนรุ่นที่ 1 ซึ่งผลิตจากไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แล้ว ได้ใช้มาตั้งแต่ปลายปี 2563 และสามารถรับมือป้องกันการติดเชื้อในช่วงแรกได้ดีมาก ต่อมารับมือกับการติดเชื้อโอมิครอนได้ลดลง แต่ยังสามารถลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ดีปานกลางนั้น จึงได้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนรุ่นที่สอง หรือชนิด 2 สายพันธุ์ โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์ BA.1 ช่วงแรก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเดิมด้วยไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 และขณะนี้วัคซีนรุ่นที่สองชนิด 2 สายพันธุ์ก็เป็นอันบวกกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 มีรายงานการศึกษาอย่างน้อย 3 รายงาน ให้ผลที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัคซีน 2 สายพันธุ์ ไม่ต่างกับชนิด 1 สายพันธุ์ วัคซีน 2 สาย ดีกว่าวัคซีน 1 สายพันธุ์ เล็กน้อย วัคซีน 2 สายพันธุ์ ดีกว่าวัคซีน 1 สายพันธุ์มาก จึงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมที่จะทยอยออกมาต่อไป

4. WHO เรียกร้องจีน เผยข้อมูลสถานการณ์โควิด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ innnews)

- องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร้องขอให้จีนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป หลังรัฐบาลจีนประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ 60,000 ราย นับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา การประกาศของรัฐบาลจีน ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การระบาดได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีการร้องเรียนมาหลายสัปดาห์ว่า จีนไม่ยอมบอกให้โลกรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศของตัวเอง




กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...

สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์ บ้านเมือง

- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์ระบุว่า หากสภาไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชา นอกจากจะเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วยังเป็นประเด็นของผลประโยชน์ โดยจะทำให้ภาวะการควบคุมเชิงระบบนั้นไม่มี ซึ่งภาวะดังกล่าวมีบางกลุ่มได้ประโยชน์ ขณะนี้การพิจารณา พ.ร.บ. ในวันหนึ่งพิจารณาได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4 มาตรา มีเวลาสี่ปดาค่ละวันเดียว อาจทำให้ พ.ร.บ.ไม่ทันในสมัยสภาชุดนี้ พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาเปิดเผยรายชื่อ สส.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นข้อมูลสำหรับการเลือก ส.ส.ที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ เครือข่ายฯยังคงติดตามการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพื่อทำให้ ส.ส.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชาในสภาสมัยนี้ และจะสื่อสารเผยแพร่ข้อเท็จจริงเรื่องกัญชาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเข้าใจกัญชาอย่างครบถ้วน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รพ.อุททองต้นแบบพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารรักษาผู้ป่วยในชุมชน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน) -นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุข เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ ทางสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง รพ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี มีการดำเนินงานนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วย โดยพัฒนาโปรแกรม Home Health Care Uthong ซึ่งเป็นระบบทางไกลที่สามารถช่วยดูแลรักษา ช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในรพ. ลดความแออัดในรพ. เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มีความเสมอภาคทางการรักษา</p>	
<p>ัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนใช้แอป สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ mgronline matichon -นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า รพ.ัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine โดยใช้แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.ซึ่ง รพ.สามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งในและนอกพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน โดย เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลด้วยจิตสังคมบำบัดในรูปแบบวิถีใหม่</p>	
<p>การใช้ฟ้าทะลายโจรในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ การเงินการธนาคารออนไลน์ acnews thailandplus) -นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยืนยัน ยาฟ้าทะลายโจรใช้รักษาอาการติดเชื้อโควิดในเด็กได้ โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสม พิจารณาตามความสามารถในการกลืนและน้ำหนักตัว แนะนำให้ใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถใช้ในรูปแบบยาสกัดหรือผงบด เพื่อช่วยลดอาการแทรกซ้อน ระยะเวลาการเจ็บป่วย และ ความรุนแรงของโรค ขณะที่แคมเปญ "พกฟ้าทะลายโจรอุ่นใจ เดินทางปีใหม่ ห่างไกลโควิด-19" กระแสตอบรับดีเกินคาด เดินหน้าแจกฟรีให้ประชาชน ยาวถึงสิ้นเดือนนี้</p>	
<p>รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ใช้ “เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย” รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ แห่งแรกในภาคเหนือ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews, thailandplus, thaigov) - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เผย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช ใช้นวัตกรรมเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ตัวเครื่องขนาดเล็กกว่าแบบทั่วไปถึง 10 เท่า อายุการใช้งานประมาณ 14 ปี สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และลดการเสียชีวิต</p>	
<p>อุบัติเหตุกับเด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด) -จากกรณีที่ รถตู้รับส่งเด็กนักเรียนชนประสานงากับรถตู้ฮุนได สีดำ ทะเบียน นข 982 พิษณุโลก และรถยนต์โตโยต้า สีเทาดำ ทะเบียน กต 2086 พิจิตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 115 สายเมืองพิจิตร-อำเภอซากเหล็ก ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 18 คน เสียชีวิต 2 ราย คือ ด.ช.จิรภัทร เพตรา หรือน้องโชกุน และ ด.ช.ณัฐกร เอกอนันต์ไชย อายุ 10 ขวบ ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นพ.วิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา นพ.สสจ.พิจิตร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากแพทย์ รพ.พิจิตร ว่า ด.ญ.นุชไอริน มะรุม อายุ 7 ขวบ เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลาชีวะชั้นประถมฯ ปีที่ 1 เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 1 ราย หลังจากรักษาตัวในห้องไอซียู นานถึง 6 วัน เนื่องจากอาการสาหัสมาก ส่วนด.ช.ภาคิน ขนิษดา อายุ 5 ขวบ ล่าสุดยังไม่ฟื้นคืนอันตราย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา ใบหน้า สมอง และขา แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้านผวจ.พิจิตร ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนกับรถรับ-ส่งนักเรียน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ch3) -เกิดเหตุมีเด็กนักเรียนอายุ 11 ถึง 13 ปี รวม 5 คน พวกกันไปงมหาหอย ที่บึงหนองเบ็ญ บ้านโนนสำนัก หมู่ 9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยนำเรือหาปลาของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมบึงพายออกไปกลางบึงซึ่งมีน้ำลึก ปรากฏว่าเรือล่มจมน้ำเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 2 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 1 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จับตาสถานการณ์สุขภาพคนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุม "ภาวะโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย ในปี 2562 จากผลการศึกษาของ สสส. พบว่า มีอัตราตายปีละห้าแสน แต่สิ่งที่น่าตกใจคือเป็นโรคจากพฤติกรรมด้านสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอยากให้อัปเดตเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อ สุดท้ายความสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในอนาคต มีอายุที่ยาวขึ้นและมีสุขภาพดี</p> <p>ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.กล่าวว่า จากผลการวิจัยพบคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 5 เท่า และได้รับโซเดียมเกินกว่าที่องค์การอนามัยกำหนดถึง 2 เท่า ไม่รวมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น เช่นเดียวกับ การที่คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 20,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 60 คนต่อวัน บุหรี่ เหล้า อาหาร โรค NCDs อุบัติเหตุแชมป์ตายก่อนแก่</p> <p>ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าคณะทำงานศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2562 กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มอายุเพิ่มขึ้น เพศชายจาก 70.5 ปี เป็น 71.7 ปี เพศหญิงจาก 77.3 เป็น 79.4 ปี ส่วน 3 อันดับแรกที่ทำให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะ คือ อุบัติเหตุทางท้องถนน เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 20% ของการสูญเสียทั้งหมด ปัจจุบันกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและอยู่อย่างทุพพลภาพ มากกว่า 60% ยังคงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p> <p>ข้อสรุปด้านสุขภาพผู้สูงอายุ พบความซับซ้อนเกิดจากโรคร่วมในผู้สูงอายุ เนื่องจากภาระโรคในผู้สูงอายุเองเกิดจากสองแบบคือ หนึ่งเสื่อมถอยเองตามวัย และสองความซับซ้อนของโรคที่สะสมมาตั้งแต่พฤติกรรมในวัยหนุ่มสาวหรือทำงาน ซึ่งจะเริ่มส่งผลในวัยกลางคน เราจะเห็นว่าแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันสูงจะมีสูงขึ้น ในทุกช่วงอายุ ภาวะอ้วนลงพุง รวมถึงไขมันในเลือด และในปี 2565 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุเกิน 20% ดังนั้น จะทำอย่างไรในการดูแลประชากรผู้สูงอายุ เป็นอีกความท้าทายของประเทศไทย</p>	
<p>บ่ोजอย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- สสส. ร่วมมือกับ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค และเพจ Understand เปิดตัว YouTube channel "บ่ोजอย" สื่อสาระและบันเทิงน้ำดีที่จะช่วยให้ผู้ชมสามารถจัดการอารมณ์ความเครียด มีความสามารถรับมือและจัดการปัญหาต่างๆ ได้ โดย บ่ोजอย หมายถึงบ่อแห่งความสุข และเสริมสร้างปัญญา ประกอบด้วย 3 รายการ 1.รายการ iUV Day 2.รายการ Imposter 3.รายการ Kinjai โดยมีเนื้อหาข้อมูลจากการแนะนำโดยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตจากกรมสุขภาพจิต</p>	
<p>ภาวะสมองเสื่อม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- ภาวะสมองเสื่อม ภัยเงียบหนึ่งที่มาพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ของประเทศไทย ภาวะสมองเสื่อมจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือชะลอการเกิดโรคให้ช้าที่สุดก็เป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการดูแลที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ปัจจุบันได้มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การรองรับโรคความเสื่อมของระบบประสาท โดยการพัฒนาตัวชี้วัดระดับโมเลกุล ซึ่ง สวรส. ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ พัฒนารูปแบบการตรวจโรคความเสื่อมของระบบประสาทชนิดต่างๆ ในเลือดที่รวดเร็วและแม่นยำ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อนำไปสู่ระบบการวินิจฉัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังคาดหวังที่จะขยายศักยภาพในการตรวจตัวชี้วัดระดับโมเลกุลดังกล่าว ให้สามารถตรวจได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และผลักดันเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ</p>	
<p>โซเซียมมีเดียเปลี่ยนสมองวัยรุ่น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ : สะพานแห่งกาลเวลา</p> <p>- ผลงานการศึกษาวิจัยของทีมนักประสาทวิทยา จากมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา อเมริกา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ JAMA Pediatrics ว่าด้วยเรื่องผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย ต่อสมองของเด็กวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราพัฒนาเร็วที่สุด สามารถสรุปได้ว่า การใช้โซเชียลมีเดีย"บ่อยจนติดเป็นนิสัย" ส่งผลให้สมองของวัยรุ่น"เปลี่ยนแปลง"วิธีการตอบสนองไปอย่างชัดเจน แตกต่างกับเพื่อนในวัยเดียวกันที่ใช้โซเชียลมีเดียน้อยกว่า</p>	